



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐๓๔ - ๓๓๒๑๒๔

ที่ สป ๑๓๕ /๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนครชัยศรี อยู่ในระดับสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงในการทุจริต ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
<p>การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว</p> <ul style="list-style-type: none">- นารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริงการทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน <p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none">- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้า	<ul style="list-style-type: none">- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต- จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน- การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

- รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ		
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
<p>การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว</p> <p>- นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง</p> <p>การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)</p> <p>- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p> <p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้า</p>	<p>- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต</p> <p>- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>- การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวชญานันท์ พรหมณ์แก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เห็นชอบตามที่ขอเสนอ

(นายทวีศักดิ์ ไชว์พันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

เห็นชอบตามที่ขอเสนอ

(นายสุชัย ลิ้มศิริวัฒน์)
รองปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

เห็นชอบตามที่ขอเสนอ

(นางสาวภูษณิศา วุฒิวัฒนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ข้อสั่งการนายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี

ทราบ

(นายขจรเดช นพคุณชัยกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี